

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวปฏิบัติและการดำเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๑

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) รับทราบและให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด โดยกำชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภททุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการวางตัวเป็นกลาง และนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง (โยกย้าย) ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น รวมทั้งไม่ควรจัดให้มีฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้ง เพราะอาจจะกระทบต่ออัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานการเลือกตั้ง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดต่อไป นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และกว้างขวางทั่วถึง จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดวางตัวเป็นกลาง และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเหมาะสม อย่างเคร่งครัด

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งการให้หน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น เผยแพร่ข่าวสารการเลือกตั้งให้ต่อเนื่อง ทัวถึง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ของฝ่ายทหารทั้งหมดให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามข้อ ๒ ด้วย

๔. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ารัฐบาลยินดีสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้ง หากมีเรื่องใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจำเป็นต้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านงบประมาณ บุคลากร การใช้สถานที่ หรือการใช้สื่อของรัฐทุกประเภทในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม รัฐบาลยินดีสนับสนุนเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญชวนให้ประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด การจัดบุคลากรทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๔ ข้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖-๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๙